

Báo cáo tóm tắt cơ sở



Te Korowai
Whetū
Social Cohesion

Social Cohesion Guide

Tóm tắt báo cáo cơ sở về sự gắn kết xã hội

Bản tóm tắt cơ sở về sự gắn kết xã hội là một báo cáo mô tả sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand hiện nay như thế nào dựa trên thông tin có sẵn. Nó cung cấp một điểm khởi đầu để đo lường sự gắn kết xã hội trong tương lai.

Ở Aotearoa New Zealand, hiện có sự gắn kết xã hội trong xã hội của chúng ta khi mọi người kết nối và cảm thấy thân thuộc, mọi người có thể tham gia, được công nhận và tôn trọng, được hoà nhập một cách công bằng và tin tưởng lẫn nhau và tin các tổ chức chính phủ.

Để đạt được sự gắn kết xã hội, những nơi mọi người sống, làm việc, vui chơi và học tập phải an toàn, hoà nhập và hỗ trợ; và các hệ thống và dịch vụ trong xã hội của chúng ta phải công bằng và có thể đáp ứng các nhu cầu và các vấn đề khác nhau.

Không có một cách duy nhất nào để đo lường sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand, vì vậy chúng ta phải sử dụng nhiều nguồn thông tin và dữ liệu để hiểu được sự gắn kết xã hội của chúng ta thực sự như thế nào. Chúng tôi đã sử dụng các nguồn dữ liệu hiện tại và số liệu khảo sát được thu thập từ năm 2016 đến năm 2021. Nói chung, có những thông tin tích cực liên quan đến sự gắn kết xã hội, nhưng đôi khi thông tin không phản ánh hết các vấn đề phức tạp hơn liên quan đến sự gắn kết xã hội. Ví dụ, thông tin được thu thập không phải lúc nào cũng được sử dụng để hiểu hết sự gắn kết xã hội cho các nhóm người nhỏ hơn trong xã hội.

Thông tin cho thấy nhiều người sống ở Aotearoa New Zealand có mức độ thân thuộc, tin tưởng, tham gia và phúc lợi cao. Nhưng điều đó cũng tiết lộ rằng đây không phải là trải nghiệm của tất cả mọi người. Ví dụ, dữ liệu về người Maori cho thấy họ có mức độ thân thuộc cao thông qua gia đình và văn hóa của họ, nhưng mức độ tin tưởng chính phủ thấp hơn và ít tham gia vào các công tác giáo dục, việc làm và bầu cử.

Ngoài ra, thông tin cũng cho thấy sự phân biệt đối xử là một rào cản đáng kể đối với sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand. Một số nhóm người bị phân biệt đối xử cao hơn, chẳng hạn như các nhóm người tái định cư (người tị nạn) và người di cư từ châu Á và Quần đảo Thái Bình Dương, cha mẹ đơn thân và những người thất nghiệp. Nhiều người đã bị nhiều hình thức phân biệt đối xử cùng một lúc, và điều đó làm tăng thêm các trải nghiệm tiêu cực của họ. Ví dụ, phụ nữ và cộng đồng cầu vồng/cộng đồng giới tính thứ 3 (LGBTQIA+) nói chung bị phân biệt đối xử cao hơn, nhưng có sự khác biệt về phân biệt đối xử mà những người trong các nhóm này gặp phải dựa trên chủng tộc hoặc khuyết tật của họ, v.v.

Cuối cùng, thông tin cho thấy vai trò lãnh đạo cấp cao trong chính phủ và các dịch vụ công có thể đa dạng hơn về mặt sắc tộc. Điều này sẽ phản ánh tốt hơn cấu trúc của xã hội ở Aotearoa New Zealand.

COVID-19 đã có tác động đến sự gắn kết xã hội ở Aotearoa New Zealand theo cả hai cách tích cực và tiêu cực. Ví dụ, các cộng đồng đã tham gia cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhiều người đã không thể gặp mặt trực tiếp gia đình và bạn bè của họ, và đại dịch đã làm gia tăng các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần. Các tác động khác từ đại dịch COVID-19 vẫn đang xảy ra.

